

(คำแปล)

## สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้ไทยยุติการจับกุมและคุมตัวนักกิจกรรมการเมืองตามอำเภอใจ

กรุงเทพฯ (5 พฤษภาคม 2017) -

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการควบคุมตัวนักกิจกรรมทางการเมืองตามอำเภอใจ และขอให้ไทยปล่อยตัวผู้ที่เพิ่งถูกกล่าวหาว่าวิจารณ์รัฐอีก 6 คน ทั้งนี้

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2017 นักกิจกรรมทางการเมือง 2 คน คือนายคณัย ทิพสุยา อดีตทหารจากเชียงใหม่ และนายประเวศ ประภาณุกุล ทนายความจากกรุงเทพฯ

ถูกทหารจับกุมและควบคุมตัวหลังถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จากการที่ทั้งสองวิพากษ์กษัตริย์บนหน้าเฟซบุ๊ก ทั้งสองถูกนำไปยังสถานที่ที่ไม่เปิดเผย

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2017 นักกิจกรรมทั้งสองคนและบุคคลทั่วไปอีก 4

คนถูกควบคุมตัวมาที่งานแถลงข่าวของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ บก.ปอท ทั้งหกถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นอกจากนี้ 2

ในหกคนนี้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พรบ. คอมพิวเตอร์)

นายประเวศยังถูกตั้งข้อหาขู่งปลุกปั่นจากการวิพากษ์นายกรัฐมนตรีอีกด้วย ขณะนี้

ผู้ต้องหาทุกคนถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

ไม่มีนักกิจกรรมคนใดสามารถติดต่อทนายความและญาติมิตรของตน

“ผมรู้สึกกังวลอย่างยิ่งกับการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี 2014 เป็นต้นมา ขณะนี้ มีคนกว่า 70 คนที่ถูกคุมตัวหรือลงโทษในข้อหานี้” นายโลรอง เมยลง (Laurent Meillan) รักษาการตัวแทนประจำภูมิภาคของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าว โดยได้ย้ำว่ากลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าการบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวขัดแย้งกับสิทธิพื้นฐานในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังแสดงความกังวลกับการควบคุมตัวโดยไม่อนุญาตให้ผู้ถูกควบคุมแจ้งหรือสื่อสารกับผู้อื่น ในเดือนมีนาคม 2017 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้ทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

และได้ยกประเด็นการที่บุคคลถูกจับกุมและกักขังโดยไม่เปิดโอกาสให้ติดต่อทนายความ  
โดยไทยถูกขอให้ใช้บังคับกฎหมายและปฏิบัติตามแนวทางที่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ